

CCCL



FILM FESTIVAL 2020
CHANGING CLIMATE. CHANGING LIVES.

in association with
Sang Foundation



OUR SPONSORS



OUR PARTNERS



Empowered lives.
Resilient nations.



สแกนเพื่อดูข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับ
เทศกาลหนังสั้น



ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดรับสมัครประกวดหนังสั้นโลกร้อน ชิงรางวัล 150,000 บาท

เทศกาลหนังสั้น โลกร้อน เราต้องเปลี่ยน 2563

Changing Climate, Changing Lives (CCCL) Film Festival 2020

เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันประกวดหนังสั้นเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ชิงรางวัลหนึ่ง เงินสด 150,000 บาท โดยมีการแข่งขันสองประเภท คือ ทัวไปและมืออาชีพ

จากการประเมินของคณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 16 ประเทศที่ต้องเผชิญกับ “ความเสี่ยงขั้นรุนแรง” จากภัยพิบัติโลกร้อน ซึ่งในทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เผชิญกับน้ำท่วมและภัยแล้งที่สาหัสที่สุดในรอบหลายสิบปี และธนาคารโลกยังได้รายงานไว้ว่า ภัยแล้งจากโลกร้อนเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรไทยยากจนยิ่งขึ้น

ปัจจุบันเกษตรกรไทยประสบปัญหาขาดน้ำในการทำเกษตรกรรมในฤดูร้อนที่ยาวนานขึ้น ทัวประเทศประสบปัญหาหมอกควันพิษ หรือฝุ่นพิษ PM2.5 ประชาชนเสียชีวิตจากภัยพิบัติธรรมชาติและเจ็บป่วยจากโรคภัยจากเหตุที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนมากขึ้น ทั้งจากสภาพอากาศร้อนจัด ไข้เลือดออก มาลาเรีย โรคท้องร่วง และโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

ขณะเดียวกัน การตัดไม้ทำลายป่าทำให้ปัญหาโลกร้อนรุนแรงขึ้น การขยายของเมืองและอุตสาหกรรมทำให้ทรัพยากรธรรมชาติและ ความหลากหลายทางชีวภาพของไทยเสื่อมถอยลงเป็นอันมาก ผลพวงของการทำลายอันยาวนานส่งผลกระทบต่อชุมชนที่ต้องพึ่งทรัพยากรธรรมชาติและเกษตรกรรมเพื่อความอยู่ และหลายชุมชนได้รวมพลังสู่กับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างสร้างสรรค์และนำขึ้นชม

เทศกาลหนังสั้น โลกร้อน เราต้องเปลี่ยน 2563 #CCCL2020 มีความประสงค์จะเป็นเวทีที่ให้ผู้ที่ทำหนังได้ถ่ายทอดความพยายามของชุมชน กลุ่ม องค์กร หรือบุคคลในการต่อสู้กับวิกฤติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยผู้ส่งเข้าประกวดจะเป็นบุคคล กลุ่ม ชุมชน หรือองค์กรท้องถิ่นก็ได้ หนังสั้นที่ส่งเข้าแข่งขันไม่จำกัดรูปแบบ ใช้ภาพจริงหรือแอนิเมชันก็ได้ แต่จำกัดความยาวระหว่าง 2 ถึง 10 นาที

เทศกาลหนังสั้น โลกร้อน เราต้องเปลี่ยน ต้องการเรื่องราวที่สร้างความหวัง แรงบันดาลใจ ความสามัคคี ที่สร้างพลังในชุมชน เราขอเชิญชวนผู้ที่สนใจโดยเฉพาะเยาวชน เข้ามาร่วมเล่าเรื่องราวผ่านเลนส์เกี่ยวกับวิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการรับมืออย่างสร้างสรรค์และทรงพลังต่อผลกระทบจากวิกฤตินี้

เทศกาลฯ มีทุนสนับสนุนการถ่ายทำหนังสั้นให้ผู้สมัครมีเรื่องราวที่น่าสนใจแต่ไร้ทุนทรัพย์ โดยมีให้ 10 ทุน ทุนละ 25,000 บาท วันสุดท้ายสำหรับการขอกุณทำหนังคือ วันที่ 30 เมษายน 2563 และวันสิ้นสุดสำหรับส่งผลงานหนังสั้นคือวันที่ 30 สิงหาคม 2563

หนังสั้นที่ได้รับการคัดเลือกจะฉายที่หอศิลป์และวัฒนธรรม กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563 และจะนำไปฉายในต่างจังหวัด ๆ ด้วย นอกจากนี้ หนังสั้นที่โดดเด่น จะมีโอกาสได้รับส่งเข้าประกวดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติอีกด้วย

ผู้สนใจสมัครสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกติกาและเงื่อนไขการประกวด หรือสอบถามขั้นตอนการสมัครได้ที่ climatefilmfestival2020.com หรือติดต่อผู้ประสานงานโครงการได้ใน LINE @cccl2020